

Source :

สมาพันธ์ธุรกิจ

62044225

Date :

12 ก.พ. 2562

Page :

10

No :



คว่ำหุ้น GUNKUL ตอนนี้..ไม่ผิดหวัง

ทิศทางของตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม 2562 ผ่านไปด้วยดี ดัชนีหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.98% มีแรงซื้อของต่างชาติทยอยกลับเข้ามาลงทุนแม้จะยังไม่คึกคัก แต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากปีก่อนและหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน เป็นอีกกลุ่มที่นักวิเคราะห์ได้หันมาทบทวนและปรับคำแนะนำการลงทุนอีกครั้ง หลังจากมีปัจจัยสนับสนุน โดยเฉพาะการที่บอร์ด กพข. เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าปี 2561-2580 และต่ออายุโรงไฟฟ้า SPP ที่จะสิ้นสุดช่วงปี 2559-2580

สำหรับหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เป็นหนึ่งในหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่นักวิเคราะห์ประเมินว่ามีความน่าสนใจที่จะลงทุนได้ในช่วงนี้ เนื่องจากมีศักยภาพการลงทุน และแนวโน้มผลประกอบการกลับมาเติบโตได้เป็นอย่างดี

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน ระบุว่า ฝ่ายวิจัยฯ ได้แนะนำให้ลงทุนในหุ้น GUNKUL เนื่องจากมีโอกาสที่กำไรจะกลับมาเทิร์นอเวราจด์ และได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่

ขณะเดียวกัน ยังพบว่า ฝ่ายวิจัยฯของบริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ ได้คัดหุ้นที่นำลงทุนในช่วง 1-3 เดือนนี้ และเห็นว่า หุ้น GUNKUL เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่แนะนำให้ลงทุนเช่นกัน

ปัจจุบันหุ้น GUNKUL ซื้อขายกันที่ระดับราคา 3.10 บาท พี่อีเรโซอยู่ที่ 24-25 เท่า ซึ่งยังเทรดใกล้เคียงกับพี่อีเรโซปีก่อน ดังนั้นหากกำไรในปี 2561 เติบโตได้ตามที่ประเมินไว้ ค่าพี่อีเรโซจะลดลงมา ซึ่งน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเลือกหุ้น GUNKUL เข้าพอร์ตลงทุน เพื่อรอผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะเวลาไม่ช้าเกินรอ

ทั้งนี้ หากพิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2562 โดย “โคกชา ดำรงปิยวุฒิ” ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริง ระบุว่า บริษัทมีแนวโน้มในศักยภาพการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิปี 2562 ของกลุ่มบริษัทที่จะเติบโตอย่างโดดเด่น โดยตั้งเป้ารายได้รวมแตะระดับ 7,500 ล้านบาท หรือเติบโต 25% เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ที่ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เต็มปี และปีนี้คาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มอีกกว่า 100 เมกะวัตต์ รวมถึงธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ยังคงมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะ COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิมิตลี ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มอีก 35 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการ CPF Solar Rooftop ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ที่จะทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มเติมตลอดทั้งปี ส่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มที่มาเลเซีย คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นราว 70% กำลังการผลิตรวม 21 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้า ได้ในช่วงปลายปี 2562

“ปีนี้บริษัทตั้งเป้าได้โครงการใหม่ๆ เข้ามาทุกไตรมาส เนื่องจากยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการประมูล ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งทุกไตรมาส และจะเป็นปีที่รายได้และกำไรเติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่งบริษัทมีแผนการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้รายได้และกำไรในอนาคตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”

ขณะที่ในไตรมาส 1/62 บริษัทยังมีงานประมูลรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) หลายโครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะประมูลงานได้ไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งปัจจุบันธุรกิจ EPC มีงานในมือ (Backlog) 800 ล้านบาท ทั้งนี้ ปีนี้มีแผนประมูลงาน EPC ในโครงการต่างๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน และโครงการติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพรายได้และกำไรในอนาคตให้เติบโตเพิ่มขึ้น